



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน Workpointnews TNN</p>	<p>ร.10 พระราชทานเงินให้รพ.</p> <p>-เสนอสรุปข่าว รพ.27 แห่ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเงินช่วยเหลือจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ได้รับเงินพระราชทาน 83.4 ล้านบาท ได้นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับดูแลผู้ป่วยเด็ก 27 รายการ และเครื่องพาสเจอร์ไรซ์นมแม่ ซึ่งเป็นเครื่องแรกของรพ.ในสังกัดสธ. คาดว่าภายใน 3 เดือน จะได้นำมาใช้</p> <p>ด้าน นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ได้รับเงินพระราชทานประมาณ 80 ล้านบาท จะนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็นในการดูแลและรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการดูแลประชาชนชาวนราธิวาสให้ดีที่สุดและตลอดไป</p> <p>พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.รพ.หัวหิน กล่าวว่า ได้รับเงินพระราชทาน 80 ล้านบาท จะซื้อเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์หัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ ซึ่งจะต้องเร่งจัดซื้อตามรายการที่นำเสนอขอพระราชทานภายใน 3-6 เดือน เนื่องจากบางรายการเป็นเครื่องมือที่บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ ด้านวิบูลย์ ผอ.รพ.ศูนย์สกลนคร กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับเงินพระราชทาน 79 ล้านบาท จะนำไปซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้แจ้งครอบครองกัญชาแล้วกว่า 8,500 คน ซึ่งจะใช้เป็นตัวเลขพื้นฐานในการเตรียมระบบและเชื่อมต่อไปยังพื้นที่เพื่อเตรียมยาไว้สำหรับคนกลุ่มนี้ โดยจะหมดเขตแจ้งวันที่ 21 พ.ค. 2562 ล่าสุด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสาน อย. เพื่อนำเครือข่ายเกษตรกรและครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเขตกทม.และปริมณฑล มาแจ้งการครอบครองเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 12 พ.ค.นี้ 300 ราย ซึ่งอย.ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแล้ว</p> <p>ขณะที่ กรมการแพทย์ประกาศรายชื่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ จำนวน 175 ราย โดยผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถส่งชื่อไปอย. เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ที่ส่งจ่ายและเภสัชกรที่จ่ายสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ได้ตามกฎหมาย ส่วนรุ่นที่ 2 จะอบรมวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมฯ วันที่ 10 พ.ค.เป็นต้นไป</p> <p>ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29-30 เม.ย. 2562 กรมฯ ได้ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทยจัดอบรมวิทยากรครู ก. ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่บุคลากรในพื้นที่ทั้ง 13 เขตสุขภาพ เขตละไม่น้อยกว่า 150 คน โดยให้จัดการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 27 พ.ค. 2562 ส่วนกลุ่มแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ที่อบรมครบ 8 ชั่วโมง และมีสิทธิสอบใบขอรับอนุญาตเป็นผู้ใช้กัญชา มี 124 คน บางคนจะเป็นทั้งครู ก และผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมให้แก่ อย. โดยมีชื่อนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ด้วย ส่วนการพิจารณาน้ำมันกัญชาสูตรนายเดชา ว่าเข้าข่ายเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ คณะกรรมการจะพิจารณาในวันที่ 16 พ.ค. นี้ หากเข้าข่ายเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม จะไม่ต้องวิจัยในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง เพียงแต่ทดสอบเรื่องความปลอดภัยว่าไม่มีโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน</p> <p>ด้าน นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรต่าง ๆ กว่า 10 องค์กร ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “เดินเพื่อผู้ป่วยกัญชาโรครัด” จากวัดป่าวิจิตรไพบูลญาณ จ.พิจิตร มาถึงวัดบางปลาหมอ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. -9 มิ.ย. 2562 เพื่อระดมทุนในการผลิตและพัฒนาจากสารสกัดกัญชา ซึ่งล่าสุดแอด คาราบาว ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแส newsplus.co.th</p>	<p>ติดต่อกันจะมาร่วมเดินครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งแต่งเพลงให้ และจะมีการจัดพีริคอนเสิร์ตจากศิลปินรวมกว่า 12 วง ที่บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ในวันที่ 9 มิ.ย.</p> <p>ด้าน นายวิฑูรย์ เลี่ยนชาวนา ผู้แทนมูลนิธิชีวิตดี กล่าวว่า น้ำมันกัญชาสูตรเดชา ขณะนี้กำลังทำวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.รังสิต และม.ขอนแก่น สิ่งที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้คือ 1.ร่วมการเดินทางจาก จ.พิจิตรถึงสุพรรณบุรี 2.ตลอดเส้นทางการเดินจะมีการบรรยายและเสวนาตามจุดแวะพัก 3.ร่วมบริจาคเงินโดยจะเปิดบัญชีในนาม 10 องค์กร 4.ร่วมลงชื่อแก้ไขกฎหมาย และ 5.ช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>-เสนอข่าว นายสันหัตต์ เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพาน เปิดเผยว่า หลังจากผลิตยาสมุนไพรสูตรบุญมรดกอีสานจากน้ำมันกัญชาเพื่อนำไปใช้รักษา ผู้ป่วยหลายโรคโดยไม่ค่าใช้จ่าย พร้อมทำวิจัยสูตรยาโบราณร่วมกับนักวิชาการ ที่ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้สนใจจำนวนมาก ซึ่งจะหยุดแจกวันที่ 21 พ.ค.นี้ ตามที่กฎหมายกำหนด และเตือนประชาชนให้มัดระวังในการยาสมุนไพรจากกัญชาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบเพิ่มจากภาวะสุขภาพ และอาจถูกหลอกลวงจากการจำหน่ายยาในราคาสูง</p> <p>-กล่าวว่า โพรอิบิชัน พาร์ทเนอร์ส ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ชั้นนำระดับโลก คาดการณ์ว่า ตลาดกัญชาทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียจะมีมูลค่ากว่า 5.8 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2567 และจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าภายในปี 2570 ถ้าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชียอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีจีนและญี่ปุ่นเป็นตลาดกัญชาทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงสุดของภูมิภาค คาดว่าจีนจะมีมูลค่าสูงถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์ ส่วนญี่ปุ่นจะมีมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2567 ซึ่งจะส่งผลให้ทั้ง 2 ประเทศครองส่วนแบ่งในตลาดมากถึง 90% ส่วนอินเดียมีผู้บริโภคกัญชามากที่สุดในเอเชีย คือประมาณ 38 ล้านคน ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายในเอเชียหลายประเทศรวมทั้งไทย ต้องเร่งทำให้กัญชาเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย</p>
<p>เนชั่นทีวี</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ ช่อง 3 ช่องวัน</p> <p>คมชัดลึก คอลัมน์ อ้อด เทอร์โบ ดับเครื่องชน</p>	<p>เหตุทะเลาะวิวาทในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์สภาจัดประชุมเสวนาเรื่อง ปัญหาความรุนแรงในท้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยแต่ละรพ.เสนอว่าในช่วงเทศกาลสำคัญ ควรเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้ามาดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และกรณีที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจควรแยกคู่กรณีเข้ารับการรักษาคนละเวลาหรือคนละรพ. เพื่อลดปัญหาการกระทบกระทั่งกันในรพ. พัฒนาท้องฉุกเฉินของรพ.ให้มีมาตรฐานสากล มีอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ ให้เพียงพอต่อการรักษา รวมถึงสร้างความเข้าใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและแจ้งเหตุวิวาททันที และเห็นว่าควรเพิ่มโทษและดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ รวมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในท้องฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางพลี สมุทรปราการ ได้รับแจ้งมีกลุ่มวัยรุ่นป่าระเบิดปิงปองที่กลางชุมชนเกาะบางโลง หมู่ 2 ต.บางโลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ก่อนใช้อาวุธมีดไล่ฟัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 5 ราย นำส่งรพ.เซ็นทรัลปาร์ค ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ ได้รับแจ้งมีได้มีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกติดตามไปที่รพ.ที่ผู้บาดเจ็บทั้งหมดรักษาตัวอยู่ และระเบิดปิงปองเข้าไปในลานจอดรถของรพ.อีก 1 ลูก ก่อนหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี</p> <p>-กล่าวว่า หลังจากมีแก๊งวัยรุ่นตีกันในรพ.หลายแห่ง ล่าสุดมีข่าวว่าสำนักงานอัยการสูงสุดประกาศว่าพวกบุกรุกทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินในรพ.เป็นการกระทำอุกอาจ ทำทนายกฎหมาย จะสั่งฟ้องทุกคดี ทั้งนี้ ท้องฉุกเฉินในรพ.เป็นพื้นที่ห้ามเข้าตามกฎหมาย หากใครฝ่าฝืนถือเป็นการบุกรุก มีโทษทางอาญาสูงสุดจำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี หากมีการทำร้ายร่างกายผู้ป่วยขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ให้การรักษา จะถือเป็นการกระทำที่มีเจตนา มีโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต นอกจากคดีอาญาจะมีการฟ้องทางแพ่งด้วย เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน หากไม่มีเงินมาชดใช้จะตามยึดทรัพย์ ยึดบ้าน ยึดที่ดิน หรือนำทรัพย์สินมาขายทอดตลาด แต่หากไม่มีทรัพย์สินจะยังคงมีโทษติดตามเพื่อยึดทรัพย์ในอนาคตจนกว่าอายุความจะสิ้นสุด</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บเดลินิวส์</p>	<p>ผู้ป่วยติดเอดส์จากการรับเลือด</p> <p>-เสนอข่าว รพ.บำรุงราษฎร์ออกเอกสารชี้แจงกรณีผู้ป่วยชายรายหนึ่งติดเชื้อเอชไอวีหลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่รพ.เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ว่า ผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้ป่วยของรพ.บำรุงราษฎร์ เข้ารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่ปี 2547 โดยในการให้เลือด รพ.รับเลือดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งมีมาตรการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต แต่การตรวจคัดกรองมีข้อจำกัดกรณีผู้บริจาคเพิ่งได้รับเชื้อ ซึ่งปริมาณเชื้อไม่มากพอที่จะตรวจพบ จึงอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับเชื้อ แต่โอกาสเกิดขึ้นมีน้อยมาก รพ.รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและดูแลให้ความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา</p>	<p>ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตลอดกว่า 10 ปีเป็นเงินกว่า 7 หลัก รวมการเข้ารับการรักษา 266 ครั้ง และยืนยันจะดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดต่อไป รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม</p> <p>-เสนอบทความว่า เป็นความสะเพร่าของรพ. ทำให้ผู้รับเลือดบริจาคติดเอดส์ ด้านจำพิชิต ขจัดพาลชน กล่าวว่า การตรวจคัดกรองเป็นเพียงวิธีสกรีนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะไปถึงคนรับเลือดให้ได้น้อยที่สุดเท่านั้น กรณีคนบริจาคเลือดได้รับเชื้อมาใหม่ ๆ แต่ไม่กล้าไปตรวจเลือดกับคลินิกหรือรพ. อาจเลือกใช้วิธีบริจาคเลือด เพราะหากเลือดผิดปกติสภากาชาดจะส่งจดหมายมาแจ้ง ซึ่งเป็นวิธีที่มีอันตรายมาก เพราะอาจอยู่ในระยะ Window Period จึงต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริจาคเลือด</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>มาตรฐานรพพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ. ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานรพพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย ประกอบด้วย อธิบดี ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงฯ เช่น สผจ. กรมการขนส่งทางบก สมอ. กองบัญชาการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตั้งคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยรพพยาบาล สธ. 5 คณะ ได้แก่ 1.ด้านมาตรฐานโครงสร้างรพพยาบาล 2.พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนรพพยาบาลปลอดภัย 3.พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย์ขณะปฏิบัติงานบนรพพยาบาล 4.พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยในรพพยาบาล และ 5.พัฒนาระบบสอบสวนและตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุของรพพยาบาล และได้เชิญผู้บริหารบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริการขนส่งมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางด้านความปลอดภัยกับคณะทำงานด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p>ราคารยา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 10 พ.ค. กกร.จะประชุมพิจารณามาตรการที่คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ นำเสนอ ได้แก่ การกำหนดให้รพ.เอกชนเผยแพร่ราคา ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์บนเว็บไซต์ของรพ. และต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน รวมถึงการให้รพ.ยินยอมให้ผู้ป่วยนำไปส่งยาไปซื้อจากภายนอกได้ โดยแพทย์ต้องเขียนชื่อยาทั้งชื่อทางการค้าและชื่อทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเสนอตั้งคณะอนุกรรมการดูแลให้ความเป็นธรรมบริการทางการแพทย์ทั่วประเทศ โดยส่วนกลาง อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน ต่างจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน้าที่ดูแลและให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคกรณีรักษาพยาบาลในรพ.เอกชนแล้วถูกคิดค่าบริการเกินความจริง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคข้อต่อขากรรไกร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคข้อต่อขากรรไกรเกิดจากความผิดปกติของข้อต่อและกล้ามเนื้อรอบข้อต่อขากรรไกร สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อ การใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปหรือใช้ผิดประเภท หรือเคยได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อต่อขากรรไกรมาก่อน หรืออาจเกิดจากโรคต่างๆ อาทิ โรคหัวใจขาดเลือด ไซนัสอักเสบ ปวดหัวข้างเดียวและปวดบริเวณรอบๆ ดวงตา โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า การรักษาเบื้องต้นจะให้รับประทานยา และปรึกษาทันตแพทย์เพื่อตรวจสอบการสบฟัน การดูแลตนเอง ควรรับประทานอาหารอ่อน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ต้องใช้แรงเคี้ยวมาก และอาจใช้น้ำอุ่นประคบกล้ามเนื้อรอบขากรรไกร ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ</p>
<p>เดลินิวส์ แนวหน้า คมชัดลึก</p>	<p>โครงการทูบีนัมเบอร์วัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเจมอลล์ กทม. โดยตลอดเวลา 5 สัปดาห์ เยาวชน 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศได้เข้าเก็บตัวในบ้าน IDOL ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์โดยสอดแทรกรูปแบบการแข่งขันทำความดี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง ด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลาย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ เมื่อมาถึงแพทย์จะมีอาการหนักถึงขั้นป่วยเป็นโรคตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับแล้ว ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์กลายเป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ซึ่งสามารถตรวจพบหลังจากได้รับเชื้อ 6 เดือน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เสพยาและติดเหล้า ควรเจาะเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง สำหรับการรักษาจะต้องรับประทานยาเป็นเวลา 3 เดือน โดยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาที่มีอยู่ได้
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสารานุกรม	<p>บริการฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐาน</p> <p>-กล่าวว่า มีผู้สอบถามกรณีทางคอลัมน์เคยเผยแพร่ข้อมูลว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติเชิญชวนให้ประชาชนไปรับบริการวัคซีนขั้นพื้นฐานที่สถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เมื่อไปถึงสถานพยาบาลได้คำตอบว่าไม่ทราบถึงกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว จึงสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งว่า กรณีที่สร.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาลในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สอบถามเพิ่มเติมที่กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน โทร. 0-2590-3196 กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422</p>
เดลินิวส์	<p>สเปรย์กันยุง</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ได้วางจำหน่ายสเปรย์ไทยเอิร์บ กันยุง ขนาด 30 มล. ตามร้านขายยาทั่วไปแล้ว มีให้เลือกทั้งกลิ่นเปปเปอร์มินต์ และกลิ่นกุหลาบ มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันเลมอนยูคาลิปตัส และน้ำมันหอมระเหย</p>
ch3thailand.com kapook.com khaosod.co.th	<p>วัยตายไม่ทราบสาเหตุ</p> <p>-เสนอข่าว วัยของชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.ปากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ และแต่ละตัวมีสภาพคอหักหมุนได้รอบ ชาวบ้านเชื่อว่าผีปอบหักคอไว้ จึงยกซากไว้ให้เพื่อนบ้านนำไปชำแหละทำอาหาร เพราะก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในหมู่บ้านปะกั้งนั่งกินข้าวแล้วล้มชักขาดใจตาย ทั้งนี้ แพทย์ รพ.อรัญประเทศระบุว่าเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน</p>
บางกอกทูเดย์	<p>บ้านต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว บริษัทพุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดสร้างพื้นที่ตัวอย่างบ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก ที่รพ.เลิดสิน ในโครงการ "รู้ทัน กันหักซ้ำ" โดยภายในห้องได้ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและมีความปลอดภัยสูง ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการหกล้มในผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนนำไปปรับใช้กับบ้านของตนเอง ให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวก ปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม</p>
จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก	<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>-เสนอข่าว สาธารณสุขสิงคโปร์รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษลิง (monkey pox) รายแรก เป็นชายชาวไนจีเรีย อายุ 38 ปี เดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ผลการทดสอบเชื้อไวรัสยืนยันว่าติดเชื้อจริง จึงให้กักไว้ในหอผู้ป่วยแยกที่ศูนย์โรคติดเชื้อแห่งชาติ ผู้ป่วยรับมาก่อนเดินทางมาถึงสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแต่งงานที่ไนจีเรีย และรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่อาจติดเชื้อ และในวันที่ 30 เม.ย.เริ่มมีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่นและมีผื่นที่ผิวหนัง จึงพักอยู่ในห้องพักของโรงแรมจนถึงวันที่ 7 พ.ค. ก่อนถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่รพ. และถูกส่งมาที่ศูนย์โรคติดเชื้อแห่งชาติในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ฝีดาษลิงเป็นโรคหายากที่เกิดจากไวรัส เคยพบผู้ป่วยในภาคกลางและตะวันตกของแอฟริกา ติดต่อกันจากสัตว์สู่มนุษย์ และติดต่อระหว่างมนุษย์ได้ หากมีการสัมผัสสารคัดหลั่ง แผลผิวหนัง หรือวัตถุที่ปนเปื้อนของเหลวของผู้ป่วย อาการคือ มีไข้ ปวดเมื่อย ต่อมาน้ำเหลืองบวมและมีผื่นที่ผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น ปอดบวม หรือเสียชีวิตในบางกรณี</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch